

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๓/ ๑๑๕๑๙๐



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๗/ว ๑๐๓๔๘

ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจและหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการอย่างมีอาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชน และโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น

๒. คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถสมัครรับคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ครั้ง และจะต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๒.๒ รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕ และจะต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๒.๓ รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๕ และจะต้องมีคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป

๒.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๗๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกระทรวงการคลังภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ) ไม่สามารถเข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้

๓. การรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๔. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและเกณฑ์ชี้วัดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์เข้ารับฟังการชี้แจงเกณฑ์สามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังข้อมูลและสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรม เอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนสำรองที่นั่งไม่ทันภายหลังจากปิดระบบ สามารถรับชมผ่าน Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกฯ ดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับอำเภอให้แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกฯ ดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมบัติ ไตรศักดิ์)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร/โทรสาร ๐ ๔๔๘๒ ๒๒๐๓

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ



ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
 11643
 11.9 ธ.ค. 2555
 15806

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๐๗/ว ๑๐๓๘๘

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
 ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 2565
 เวลา.....

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการจัดประชุมชี้แจงขั้นตอนและเกณฑ์ชี้วัดรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจและหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการอย่างมีอาชีพและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน ความพึงพอใจของประชาชน และโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น

๒. คุณสมบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัคร

๒.๑ รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ครั้ง และจะต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๒.๒ รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕ และจะต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

๒.๓ รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประเภททั่วไป ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕ และจะต้องมีผลคะแนนรวมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป

๒.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ส่งรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มาตรา ๗๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและ

งบแสดงผล...

งแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้
ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกระทรวงการคลังภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)
ไม่สามารถเข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้

๓. การรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดการรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับรางวัลการ
บริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๔. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและเกณฑ์ชี้วัดรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ครั้ง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์เข้ารับฟังการชี้แจงเกณฑ์สามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังข้อมูลและสอบถาม
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินรางวัลได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรม เอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจกรุณาแจ้งความจำนงสำรองที่นั่งผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR code ๑
หรือ <https://bit.ly/3Vn10OL> โดยจำกัดจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละไม่เกิน ๒ คน และขอให้เบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าที่พักจากหน่วยงานต้นสังกัด หากจำนวนลงทะเบียนเข้ารับฟังครบจำนวน
ขออนุญาตปิดระบบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ที่ลงทะเบียนสำรองที่นั่งไม่ทันภายหลังจากปิดระบบแล้ว
สามารถรับชมผ่าน Facebook live ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางแก้วตา เพ็ชรสุกใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๓๑๙๑ ๗๔๔๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอความอนุเคราะห์จังหวัดกรุณา
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดของท่านสมัครขอรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสามารถ Download แบบประเมินและคู่มือประกอบการสมัคร ได้ที่
QR code ๒ หรือ <https://forms.gle/mhvxuyTxf3wbukM6> และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การประเมิน คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการออกแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
รองศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๙๒๒ ๗๕๙๙ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพัทธ์ สมิตานนท์
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๒๕๕๑ ๕๙๕๙ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัดน์ เมธาสุทธิรัตน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖ ๔๖๕๖ ๙๕๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคลชัย สมอุดร)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๕๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๕๓



OR Code ๑



OR Code ๒

กำหนดการ
การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ในวันศุกร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖
ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรม เอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

- ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนในระบบออนไลน์
- ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมชี้แจงฯ โดย
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กล่าวเปิดการประชุม โดย รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร)
- ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การอภิปรายเรื่อง ขั้นตอนการรับสมัครรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และหลักเกณฑ์ชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีและการจัดเตรียมเอกสารประกอบ โดย
๑. นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ อนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๒. รองศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพัทธ์ สมิตานนท์ อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวิวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
- วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม อนุกรรมการกำหนด
หลักเกณฑ์ฯ
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การอภิปรายเรื่อง “การเขียนโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น เกณฑ์การประเมินโครงการ
นวัตกรรม และคำแนะนำสำหรับการเตรียมตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย
๑. นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ อนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ๒. รองศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพัทธ์ สมิตานนท์ อนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวิวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
- วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม อนุกรรมการกำหนด
หลักเกณฑ์ฯ การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินรางวัล การจัดเตรียมเอกสาร

หมายเหตุ : ๑. คณะผู้จัดงานไม่คิดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หากมีข้อสงสัยติดต่อผู้ประสานงาน
ประชุมนางแก้วตา เพ็ชรสุกใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๔๕ โทรศัพท์เคลื่อนที่
๐๖ ๓๑๙๑ ๗๔๔๒

๒. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-๑๙ (ATK) ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง
ณ จุดลงทะเบียน และจำกัดจำนวนผู้เข้ารับฟังแต่ละไม่เกิน ๒ คน ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
QR code ๑ ทั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดการประชุมชี้แจงผ่าน Facebook live ของ “สำนักงานคณะกรรมการการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

๓. เพื่อประโยชน์ของผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม คณะผู้จัดงานจึงขอความร่วมมือลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากที่นั่งเต็มขออนุญาตปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ก่อนกำหนด

๔. ราคาห้องพัก ห้องละ ๑,๔๐๐ บาท รวมอาหารเช้า กรุณาติดต่อเบอร์ ๐-๒๘๘๓-๓๑๑๑ ต่อ ๗๐๐๓ คุณอรทัย

๕. เวลา ๑๐.๓๐ น. และ เวลา ๑๔.๓๐ น. บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม